



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## หนุนแยกสอบเอเน็ตวิทย์ นร.โอลิมปิกชี้สอบรวมทำลายการศึกษา นักเรียนแชมป์ฟิสิกส์โอลิมปิกเสนอปรับแอดมิชชันส์สอบเอเน็ตวิชาวิทย์แยกเป็น 3 วิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ชี้สอบเอเน็ตรวมวิชาวิทย์ทำลายการศึกษารุนแรง คุณภาพการ เรียนฟิสิกส์ตกต่ำ เชื่อคนให้สอบรวมวิชาเดียวจบด้านการศึกษา ไม่รู้จักวิทยาศาสตร์

นายพลณพสมุทประภูดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปีนีกล่าวถึงระบบแอดมิชชันส์ที่มีการใช้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นสูง (เอเน็ต) ที่รวมวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาเข้าด้วยกันว่า การสอบเอเน็ตรวม 3 วิชาที่ให้คะแนนวิชาฟิสิกส์เคมี ชีววิทยาเท่ากันหมด รวมเป็นวิทยาศาสตร์ตัวเดียว ทำให้คุณภาพของฟิสิกส์ลดต่ำลงไปมาก

นายวิศรุตปิ่นรอด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รางวัลเหรียญเงินกล่าวว่า การสอบเอเน็ตน่าจะแยกสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คนที่บอกว่าควรจะมีรวม 3 วิชาเข้าด้วยกันส่วนมากจะจบด้านการศึกษา อาจไม่รู้ว่า 3 วิชาที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจึงคิดว่าควรจะมีรวมกันได้ แต่เป็นการทำลายการศึกษาอย่างรุนแรง ถ้าเราบังคับให้สายศิลป์ภาษาซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านภาษามากๆ แล้วรู้เรื่องวิทยาศาสตร์แค่พอเข้าใจสิ่งรอบๆ ตัว แต่กลับต้องมาเรียนวิทยาศาสตร์ที่ยากเกินความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

นายคามินศิริวัฒน์เวชกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รางวัลเหรียญเงินกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการควรจะมีการปรับการสอบแอดมิชชันส์ที่มีการสอบเอเน็ตรวมวิชาวิทยาศาสตร์ 3 วิชาเข้าด้วยกันมาเป็นแยกออกเป็น 3 วิชา เพราะ 3 วิชาที่มีความแตกต่างกันไม่สามารถจะนำมารวมกันได้ การรวม 3 วิชาเข้าด้วยกันเป็นการตัดโอกาสของเด็กที่มีความถนัดในวิชานั้น และคนที่รวม 3 วิชานั้นเข้าด้วยกันเป็นคนที่ไม่รู้จักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยระบุว่า ระบบแอดมิชชันส์ที่ใช้ผลสอบเอเน็ตที่ให้สอบวิชาวิทยาศาสตร์รวมกัน 3 วิชาส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยตกต่ำลงโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้นิสิต นักศึกษาที่ไม่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง จึงเรียกร้องให้แยกข้อสอบเอเน็ตในวิชาวิทยาศาสตร์ออกเป็น 3 วิชาคือฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และจะหารือเพื่อสรุปว่าจะแยกสอบคณะวิทยาศาสตร์หรือรับตรงหรือไม่นั้นในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ